

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

---

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และ  
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕ เรื่อง

๑. ฟ้องศาลแล้ว ฆ่าชิงไอโฟน จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ
  ๒. ศาลอาญากลางรับคดีฟ้องผู้ว่าการ สตง. จากหนังสือพิมพ์มติชน
  ๓. ยึดหลักฐานช่วยครุฑพะ ตร.ยัน ๒ วันรู้ จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์,  
คมชัดลึก, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, เดอะเนชั่น
  ๔. ภาพข่าว : ขวัญใจเสื้อแดง จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน, เดอะเนชั่น
  ๕. หมายจับอีก ๒ อั้งยี่จانبิน รัฐชิงขังบับ “สมิโย” มอบตัว จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์,  
แนวหน้า
-

<b>MiC</b>   MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	ข่าวสด	
Date :	18 ม.ค. 2560	Page : 1,7
		No: 60021370

# ฟ้องศาลแล้ว มาถึงไอโฟน

**อัยการร้องขอ**      **อัยการฟ้องแล้ว 2 ผู้ต้องหา**  
**ให้ลงโทษหนัก**      **ฆ่าหนุ่มบัณฑิต มศว ชิงไอโฟน**  
**โดนเพียบ 9 กระทง ทั้งขอให้**  
**ศาลลงโทษ**       **อ่านต่อหน้า 7**

● **ชิงไอโฟน**  **ต่อจากหน้า 1**

สถานหนัก เนื่องจากกระทำผิดโดยอุกอาจ ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และเป็นคดีสะเทือนขวัญประชาชนที่ผู้ต้องหาได้รับสารภาพเพราะจำนนต่อหลักฐาน พร้อมคัดค้านประกันตัวเพศคดีฆ่าคนตายมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต นอกจากนี้ ยังมีความผิดในคดีชิงทรัพย์อีก 3 คดี ที่อัยการจะทยอยฟ้องต่อไป

จากกรณีที่มีเหตุคนร้ายชาย 2 คนจับขังซ้อมทนายจักษุยานยนต์ ใช้อาวุธมีดทำร้ายนายวศิน เหลืองแจ่ม อายุ 26 ปี อดีตพนักงานสนามบินสุวรรณภูมิ และบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) จนเสียชีวิต บริเวณปากซอยสุขนครสวัสดิ์ 27 แขวงและเขตลาดพร้าว เมื่อกลางดึกวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยมีภาพวงจรปิดจับภาพนทีก่อเหตุไว้ได้ชัดเจน ต่อมาตำรวจ สน.โคกคราม สามารถจับกุมตัวนายกิตติกร หรือ ด้อม วิกาหะ อายุ 26 ปี มือมีด และนายสุพัฒชัย หรือ เอ็กซ์ จันท์ศรี อายุ 25 ปี คนชิงรถจักรยานยนต์ไว้ได้ โดยนายกิตติกรให้การว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่าหากนายวศินไม่สู้ก็คงไม่ตาย ก่อนที่ตำรวจจะพาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและส่งตัวฝากขัง ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้น

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 ม.ค. ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก ร.ท.สมนึก เสียงก้อง โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยนายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกฯ และนายเจษฎา อรุณชัยภิรมย์ อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 7 ร่วมกันแถลงความคืบหน้าคดีดังกล่าว โดยคดีนี้พนักงานสอบสวน สน.โคกคราม ได้ส่งสำนวน พร้อมความเห็นควรตั้งฟ้องนายกิตติกร หรือ ด้อม วิกาหะ อายุ 26 ปี มือมีด และนายสุพัฒชัย หรือ เอ็กซ์ จันท์ศรี อายุ 25 ปี คนชิงรถจักรยานยนต์ สองผู้ต้องหาคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่น ร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน และร่วมกันพกพาอาวุธมีดไปในเมือง เนื่องจากเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจถือเป็นคดีสำคัญ จึงได้รายงานให้อัยการสูงสุด(อสส.) ทราบ

และทางอัยการได้ตั้งคณะทำงานรวม 3 คน ขึ้นพิจารณาสำนวนคดีและพยานหลักฐานก่อนทำความเห็นเสนออัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 7 พิจารณาสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองตามความผิดดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 289, 339, 840 ต.ร., 371, 91, 83, 58, 33 และนำสำนวนไปยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองเป็นจำเลยต่อศาลอาญา

นายเจษฎากล่าวว่า ท้ายคำฟ้องพนักงานอัยการได้ขอคัดค้านการประกัน เนื่องจากเป็น

คดีมีอัตราโทษสูง เกรงว่าจะหลบหนี นอกจากนี้ ผู้ต้องหาทั้งสองกระทำผิดโดยอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และเป็นคดีสะเทือนขวัญประชาชน ทั้งหลังก่อเหตุคดีนี้ ในคืนเดียวกันทั้งสองยังก่อเหตุชิงทรัพย์ในท้องที่สน.โชคชัย และวังราวทรัพย์ที่ท้องที่สน.โคกคราม รวม 3 คดี ซึ่งเป็นภัยสังคม และเหตุที่ทั้งสองให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเนื่องจากจำนนต่อหลักฐาน จึงขอให้ศาลลงโทษสถานหนักด้วย

นายเจษฎากล่าวว่า สำหรับคดีฆ่าชิงทรัพย์ที่ยื่นฟ้องในวันนี้ถือเป็นคดีแรก และเป็นคดีหลัก มีโทษสูงสุดประหารชีวิต ส่วนคดีที่เหลืออีก 3 คดี เป็นคดีชิงทรัพย์และวังราวทรัพย์โดยใช้อาวุธพาหนะ อัยการจะทยอยฟ้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.พ.นี้

Source : มติชน

Date : 18 ม.ค. 2560

Page : 10

No: 60021434

## ศาลอาญากลางรับคดีฟ้องผู้ว่าการสตง.

เมื่อวันที่ 17 มกราคม นายพงศ์ปณต สนิท นักริชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบพิเศษ สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 14 จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดเผยว่า หลังจากเป็นโจทก์ยื่นฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยมีนายพิศิษฐ์ สีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นจำเลยในความผิดขอกล่าวหา เป็นผู้ใช้เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเรียกรับสินบน ต่อมาศาลคดีอาญาได้รับคำฟ้องและนัดไต่สวนมูลฟ้องในเวลา 09.00 น.ในวันที่ 8 มีนาคมนี้

สำหรับคดีนี้ในการยื่นฟ้องครั้งแรกศาลยังไม่รับคำฟ้อง สั่งให้มีการแก้ไขคำฟ้องเพิ่มเติมเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ต่อมาศาลจึงมีคำสั่งรับฟ้องดังกล่าวข้างต้น ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่อ้างในสำนวนคำฟ้องถือว่าครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว

นายพงศ์ปณตกล่าวว่า การฟ้องร้องคดีนี้จะเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญในการตรวจสอบทุจริต

ระดับประเทศ เนื่องจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบแผ่นดินกลับมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตมิชอบ มีพยานหลักฐานที่ยืนยันพฤติการณ์เข้าข่ายเรียกรับสินบนเพื่อให้มีการเพิกถอนการตรวจสอบให้ช่วยเหลือผู้ที่ถูก สตง.ตรวจสอบให้พ้นผิด และมีการดำเนินการที่ผิดหลักการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปกติ หลังจากมีการตรวจสอบการทุจริตที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตรวจพบว่า มีผู้เกี่ยวข้องกระทำการทุจริต 10 ประเด็น มีการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินทำให้หน่วยงานรัฐเสียหายกว่า 400 ล้านบาท ต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

“ต่อมาได้เสนอผลการตรวจสอบไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับ แต่เรื่องไปค้างที่ สตง.ที่ กทม. ขณะที่ทุกประเด็นที่ตรวจสอบผู้บังคับบัญชาระดับ 9 และระดับ 10 ที่ประจำสำนักงานตรวจสอบภาค 14 เห็นด้วยกับรายงานการตรวจสอบ ผมจะกอบกู้ภาพลักษณ์ของ สตง. กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้” นายพงศ์ปณตกล่าว

Source :

วลีนิเวศ

Date : 18 มี.ค. 2560 Page :

1,9

No :

## ยึดหลักฐาน ช่วยครูแพะ ตร.ยัน2วันรู้

รองปลัดกระทรวง  
ยุติธรรม มั่นใจช่วย  
“ครูแพะ” ตามพยาน  
หลักฐาน ชัดชมรม  
ช่วยเหลือเหยื่ออาชญา  
กรรม- ♦ อ่านต่อหน้า 9

ครูแพะ

□ ต่อจากหน้า 1

ตำรวจ ขอให้ความเคารพกระบวนการทางศาล  
ไม่ใช่เวลาตอบโต้กัน ทนายยุติธรรมเผย  
“แพะ” หรือไม่ขึ้นอยู่ที่คำตัดสินของศาล ด้าน  
เสียมาร์คพิตบูลโซน โสวัฬะยออดริจาด 6 วัน  
ใกล้ครบยอด 1 ล้านบาทแล้ว ทนายวันชัยเชื้อ  
ครูแพะ “เป็นผู้บริสุทธิ์” อดีตโปลิศไม่ควรข่มขู่  
คุกคาม ส่วนชาวบ้านที่สกลนครยันครูเป็นคนดี  
อดีตผู้บังคับบัญชาเปรยเชื่อมั่นในตัวลูกน้องว่า  
ไม่ผิด ย้ำควรช่วยเหลือกลับเข้ารับราชการ ทาง  
ด้านจเรตำรวจเชื่ออีก 2 วันทุกอย่างจะกระจ่าง  
อ้อมแอ้มยังไม่ชี้ชัดครูแพะเอี่ยวขบวนการรับจ้าง  
ติดคุก “บักคู” วอนอย่าไปเรียกว่าครูแพะ อย่า  
สร้างกระแสกล่าวโทษตำรวจ

จากกรณีนางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร  
อายุ 54 ปี อดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านม่วง  
ไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ต.ดำนม่วงคำ  
อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ขับรถชนคนตาย  
ในท้องที่ สก.นาโตน อ.เรณูนคร จ.นครพนม

เมื่อปี 48 ถูกตัดสินจำคุกก่อนได้รับอภัยโทษ  
เมื่อปี 58 ออกมาเรียกร้องหาความยุติธรรมโดย  
อ้างว่าตัวเองเป็นแพะไม่ใช่ผู้ต้องหาที่แท้จริง  
ในคดีดังกล่าว ด้าน ผบ.ตร. ชูฟ้องกลับ “จอม  
ทรัพย์” หากแจ้งเท็จทำตำรวจเสื่อมเสียชื่อ  
เสียงค่อมมาศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งให้รื้อฟื้น  
คดีอาญาขึ้นมาใหม่ ซึ่งศาลจังหวัดนครพนมที่  
เป็นศาลชั้นต้นได้นัดสอบคำให้การในวันที่ 16  
ม.ค. 60 ตามที่เสนอข่าไปแล้วนั้น

ความลับหน้าเมื่อวันที่ 17 ม.ค. นาย  
พงศา ราตรี ทนายความ ในฐานะคณะทำงาน  
ฝ่ายกฎหมายศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และ  
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกระทรวง  
ยุติธรรม เปิดเผยเกี่ยวกับคดีนางจอมทรัพย์ว่า  
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา นางจอมทรัพย์ได้  
เดินทางมาพร้อมทีมกฎหมายของศูนย์ช่วย  
เหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น  
ธรรมกระทรวงยุติธรรม ที่ศาลจังหวัดนครพนม  
เพื่อฟังนัดการได้สวน ตามคำสั่งศาลอุทธรณ์  
ภาค 4 ให้มีการรื้อคดีพิจารณาใหม่ โดยศาล  
จังหวัดนครพนม ได้นัดสืบพยาน ทั้งฝ่ายผู้ร้อง  
คือ นางจอมทรัพย์ ในวันที่ 8 ก.พ. และฝ่าย  
กักค้านคือ อัยการ ระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ.นี้  
นายพงศา กล่าวต่อว่า เพื่อดำเนินการ  
ตามกระบวนการยุติธรรมตามคำร้องทุกข์ โดย  
แนวทางการดำเนินคดี หลังจากนั้นจะเป็นกระ

บวนการของศาลชั้นต้น คือ ศาลจังหวัดนครพนม ในการพิจารณาคดีใหม่ ส่วนผลออกมาจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริง และต้องรอคำตัดสินของศาลเป็นผู้ชี้ขาด ซึ่งในส่วนของกระบวนการชดเชยเยียวยา จะต้องรอผลและกระบวนการพิจารณาของศาลเสร็จสิ้น สำหรับข้อมูลที่มีการระบุว่า นางจอมทรัพย์ ไม่ได้เป็นแพะแต่เป็นผู้กระทำผิดจริงนั้น ถือเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานมาสู่กระบวนการของศาล สิ่งสำคัญในการรื้อคดี ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ถือเป็นกาเปิดโอกาสให้ผู้ถูกดำเนินคดีได้แสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ให้ผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อในคดีอาชญากรรม แต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน โดยศาลจะเป็นผู้ตัดสิน

ทางด้าน พ.ต.อ.อุษฎฐิ อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ไม่ใช่เวลาที่จะมีการตอบโต้กันไปมาทั้งชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและตำรวจ ไม่มีเหตุที่ต้องมาโต้แย้งกัน แต่ยืนยันที่ผ่านมาการตรวจสอบมีความมั่นใจในพยานหลักฐาน ขณะนี้ขอให้กันไปตามขั้นตอนพิจารณาของศาล ซึ่งทุกคนต้องให้ความเคารพ พร้อมยกตัวอย่างกรณีที่ทำไปหากเป็นการจับผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดมาลงโทษถือเป็นการทำร้ายสังคมถึง 2 ด้าน ด้านหนึ่งคือจับผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดมาจับในเรือนจำและอีกด้านคือเป็นการปล่อยให้ผู้กระทำผิดตัวจริงยังอยู่ในสังคม

ส่วนที่ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก ร.ท.สมนึก เสียงก้อง โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด นายประยุทธ์ เพชรคุณ รองโฆษกฯ แถลงชี้แจงกรณีศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งรับคำร้องขอรื้อฟื้นคดีของนางจอมทรัพย์ว่าขณะนี้คำพิพากษาศาลฎีกายังมีผลที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลผูกพันตัวจำเลย ดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชนและในโซเชียลเน็ตเวิร์กต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพราะขณะนี้คดีในส่วนที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งให้ศาลจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานตามคำร้องขอของนางจอมทรัพย์ผู้ร้อง และอัยการผู้คัดค้านอยู่ในกระบวนการพิจารณาชั้นศาล

เมื่อศาลจังหวัดนครพนมสืบพยานฝ่ายผู้ร้องและฝ่ายผู้คัดค้านเสร็จสิ้นแล้วต้องส่งสำนวนการสืบพยานให้ศาลฎีกามีคำสั่งว่า จะยกคำร้องขอรื้อฟื้นคดีหรือจะยกคำพิพากษา

เดิมของศาลฎีกาที่ลงโทษจำคุกไว้ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนพ.ร.บ.การรื้อฟื้นคดี พ.ศ.2526 มาตรา 23 ดังนั้นเมื่อคดียังอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายจึงไม่อาจวิพากษ์วิจารณ์เพราะอาจเป็นการก้าวล่วงและละเมิดการพิจารณาของศาล

นายประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า ประเด็นที่อยากเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนคือคำพิพากษาศาลฎีกายังมีผลผูกพันและชอบด้วยกฎหมาย และกระบวนการรื้อฟื้นคดียังอยู่ระหว่างการดำเนินการของศาล ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ก้าวล่วงยังไม่ควรเรียกนางจอมทรัพย์ว่าเป็นแพะในคดีรวมทั้งยังไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายผู้เสียหายในคดีอาญา เพราะต้องรอการสืบพยานและคำพิพากษาในส่วนของกรรณการรื้อฟื้นคดีของศาลฎีกาให้ถึงที่สุดเสียก่อน โดยคดีนี้พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานได้ละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

ขณะที่ นายฉวีพล สุพัฒนะ หรือ “มาร์ก พิตบูลโซน” ผู้โด่งดังในโลกโซเชียล กรณีที่เคยมีการโต้แย้งข้อกฎหมายกับตำรวจได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว “Pitbull zone” ว่าต้องการระดมเงินให้ถึง 1 ล้านบาท ในโครงการ “ฟ้าเซ็ดหน้า ชับเม็ดแพะ!!” ได้โพสต์อัปเดตยอดบริจาคที่ประชาชนที่ติดตามเพจได้ร่วมส่งเงินมาช่วยครูแพะ ในช่วงเช้าว่าขณะนี้มียอดถึง 938,961 บาท ใกล้จะครบล้านบาท ตามที่ตั้งเป้าไว้แล้ว หลังใช้เวลาเพียง 6 วัน ในการระดมเงินช่วยเหลือ โดยมีเป้าหมายมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้กับนางจอมทรัพย์ โดยอาจจะนำไปมอบให้ที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ในส่วนของนายวันชัย สอนศิริ สปท. ในฐานะอดีตนายความของนางจอมทรัพย์ได้กล่าวว่า ตนเข้ามาทำคดีของนางจอมทรัพย์ หลังศาลชั้นต้นตัดสินแล้วคือในชั้นอุทธรณ์และฎีกาซึ่งจากการอ่านและตรวจสอบสำนวนอย่างละเอียดพบว่าพยานบุคคลมีพิรุณให้การกลับไปกลับมาในชั้นพนักงานสอบสวนให้การอย่างหนึ่งแต่ในชั้นศาลกลับให้การอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่ลงมาจากรถเป็นผู้ชาย แต่ตำรวจไม่มีการบันทึกในชั้นพนักงานสอบสวน ซึ่งพยานให้การไม่น่าเชื่อถือ

นอกจากนั้นผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานยืนยันว่าป้ายทะเบียนรถของนางจอมทรัพย์ไม่มีรอยบุบและรถเป็นสีน้ำตาลบรอนซ์ แต่เอาป้าย

ที่มีกรอบสีเขียวไปตรวจซึ่งป้ายทะเบียนจังหวัดไหนก็มีกรอบสีเขียวนั้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าปากมุนุษย์ขัดแย้งกัน ไม่น่าเชื่อถือ และปากวิทยาศาสตร์คือผลพิสูจน์หลักฐานยืนยันชัดว่าป้ายทะเบียนไม่มีรอยบุบ ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องไปแล้วความเห็นของฎีกาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ ตนมองว่ามีความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนตลอดจนชั้นพนักงานอัยการที่ไม่มีการถ่วงดุลตรวจสอบอย่างเต็มที่ถือเป็นความบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนที่ส่งผลต่อเรื่องนี้ทั้งหมด

นายวันชัย กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ทางตำรวจออกมาระบุว่ามีขบวนการสร้างเรื่องให้นางจอมทรัพย์เป็นแพะและขู่จะฟ้องกลับนั้นในฐานะทนายความ ตนเชื่อมั่นว่านางจอมทรัพย์เป็นผู้บริสุทธิ์ตนคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่องค์กรตำรวจจะออกมาปกป้องหน่วยงานของตนแต่ไม่ควรข่มขู่คุกคาม ควรตรวจสอบว่าหน่วยงานของตนมีความบกพร่องอย่างไรบ้างไม่ใช่ออกมาปกป้องอย่างไม่ลืมหูลืมตา ทั้งนี้คิดว่าสังคมอย่าสับสนในเรื่องนี้และอย่าไปตกเป็นเครื่องมือชั้นนำความคิดของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บ้านม่วงไข่ ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นางจอมทรัพย์พักอาศัยกับครอบครัว และเคยเป็นครูสอนที่นั่นมาหลายปี ทั้งนี้ชาวบ้านต่างยืนยันว่านางจอมทรัพย์เป็นคนดี และเปิดการเรียนการสอนพิเศษที่บ้านพักของตน เป็นที่รู้จักของคนในหมู่บ้านเป็นคนขยัน น่ารักดี ๆ มาสู่ลูกศิษย์ บางคนเรียนจนจบปริญญาโทและจากเด็กที่เคยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ นางจอมทรัพย์จะเชี่ยวชาญจนสามารถอ่านออกเขียนได้

ขณะที่นายอำเภวยว โภมินทรชาติ ประธานสภาวัฒนธรรม อ.โคกศรีสุพรรณ อดีตรอง ผอ.โรงเรียนโคกศรีสุพรรณ กล่าวว่า ตนในอดีตผู้บังคับบัญชาของนางจอมทรัพย์ และในแวดวงครูเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต้องถูกไล่ออกจากราชการ ครอบครัวได้รับความลำบาก ตนเชื่อมั่นในตัวนางจอมทรัพย์ ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่มีเจตนาใดๆ อยากให้ทางราชการช่วยเหลือในเรื่องการเยียวยารักษาความเป็นอยู่หรือหาทางให้กลับเข้ารับราชการ มากกว่าที่จะไปหาว่าคนรับผิดชอบว่าเป็นใครเพราะเขาได้รับโทษสาหัสมาแล้ว วอนให้สังคมเห็นใจ

วันเดียวกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(ดร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. นี้มันใจว่านายกลับ ที่สมอ้างว่าเป็นคนขับรถชน กล่าวได้ว่า ได้มอบหมาย พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น เป็นการออกมารับแทน ส่วนที่ศาลพิพากษาไป จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ลงไปตรวจสอบ แล้ว เรื่องนี้มีการสมอ้างรับผิดชอบและมีความเป็นมาเรื่องนี้ ขอเวลาเจ้าหน้าที่ทำงาน ขบวนการที่ได้รับประโยชน์ ก่อนเรื่องนี้กำลังจะเริ่มแล้ว

ส่วนพล.ต.อ.ปัญญา กล่าวว่าตนลงไป ตรวจสอบเพราะเป็นห่วงกระบวนการยุติธรรม ทั้งระบบ รวมถึงตำรวจที่ถูกกล่าวหา จึงไป ตรวจสอบว่าทำถูกต้องหรือไม่จากการลงไปที่ ภ.จว.นครพนม รับรายงานจาก ภ.จว.นครพนม และบช.ภ.4 พบว่าการทำคดีนี้เมื่อปี 48 การ ปฏิบัติงานทั้งของฝ่ายสอบสวน นิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ ในตอนนั้น ทำอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ จนมีการ ลงโทษในคดีนั้น เมื่อมีความพยายามรื้อฟื้น คดีโดยอ้างว่านางจอมทรัพย์ เป็นแพะ มีนาย สับ วาปี รับว่าเป็นคนขับรถชน มารับผิดแทน พบมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หลายอย่าง


ในขั้นนี้จะให้ บช.ภ.4 ดำเนินการร้อง ทุกข้อกล่าวโทษ รับเลขคดีภาคว่าทำได้ภายใน วันนี้ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องการกระทำผิดเชื่อว่าภายใน 2 วัน ทุก อย่างจะกระจ่างขึ้นซึ่งการร้องทุกข้อกล่าวโทษจะมีทั้งในส่วนที่ให้การไม่ตรงกับความจริงการได้ พยานหลักฐานบางส่วนที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง และยังคงตรวจสอบพบขบวนการรับจ้างรับผิดชอบ โดยผู้เสียหายในขั้นนี้เป็นตำรวจ ที่ได้รับฟัง ข้อมูลและลงบันทึกประจำวัน ย้ำว่าไม่ใช่เรื่อง ของการหมิ่นประมาทแต่เป็นเรื่องของการพบ ขบวนการ ในการกระทำผิดครั้งนี้

ผู้สื่อข่าวถามว่าพบนางจอมทรัพย์ สมอ้างตัวเองเป็นแพะในคดีหรือเข้าไป เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างขบวนการนี้หรือไม่ พล.ต.อ.ปัญญา กล่าวว่าในขั้นนี้ยังไม่แน่ใจว่า นางจอมทรัพย์ ไปร่วมเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะ ว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ เราได้ ข้อมูลมาว่าเป็นกลุ่มที่ดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ แล้ว อย่างไรก็ตาม ในข้อเท็จจริงตามที่ศาลฎีกา พิพากษาไปตอนนี้นางจอมทรัพย์ยังถือว่าเคย เป็นผู้กระทำผิด เบื้องต้นยังคงสืบสวน สอบสวนความเกี่ยวข้องของนางจอมทรัพย์กับ ขบวนการนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเกี่ยวข้อง หรือไม่ อย่างไร เรายังไม่ยากกล่าวหานางจอม ทรัพย์ตราบคดีที่พยานหลักฐานยังไม่ชัดเจน ตอนนี้อยู่ในชั้นของการตรวจสอบแต่ในชั้น

แต่ย้ำว่าไม่อยากพินิจไปถึงความ เกี่ยวข้องกับนางจอมทรัพย์ กับขบวนการ เนื่องจากยังไม่มีพยานหลักฐานยืนยันรวมถึงเหตุ จูงใจที่เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้อง วันนั้นเราจะสอบ ปากคำอดีตส.ว.มุกดาหาร คนหนึ่งในฐานะพยาน หลังศาลฎีกาพิพากษาแล้ว มีบุคคลเข้ามาติดต่อ กับส.ว.ท่านนี้ขอให้รับเป็นทนายคดีนี้แล้วส.ว.ไม่ รับงานนี้ มีการเสนอว่าจ้างราคาประมาณ 2-3 แสนบาท เท่าที่พบตอนนี้มีคนเข้ามา เกี่ยวข้องและอาจต้องแจ้งข้อกล่าวหา ประมาณ 6 คน ยังไม่รวมนางจอมทรัพย์ส่วนจะ สอบนางจอมทรัพย์ เป็นพยานหรือไม่ ยังไม่ จำเป็นต้องใช้หลักฐานตรงนี้แต่กำลังตรวจสอบ อยู่ รวมถึงยังไม่ต้องสอบนายวันชัย

จเรตำรวจ กล่าวอีกด้วยว่า ส่วนเหตุ จูงใจยังชี้ไม่ได้ชัด จะบอกว่าเพื่อคดีเครดิต องค์กร คงไม่ต้องทำขนาดนั้นอย่างไรก็ตามจาก การสืบสวนพบว่าขบวนการดังกล่าวทำแบบนี้ มาหลายครั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางคดีสำเร็จ บางคดีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเรียน ภายหลังบางคดีพยายามทำก็ไม่สำเร็จ มีการอ้าง เป็นแพะ มีคนรับผิดชอบ กออยู่ว่ามีคดีไหนมี ช่องทางจะเข้ามาได้จะไปติดต่อรับงาน ทั้งนี้ กวานาในนางจอมทรัพย์เป็นเพียงเหยื่อของ ขบวนการนี้ย้ำว่าเราไม่มีเจตนาทำร้ายฝ่ายใด เพราะไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้ลงพื้นที่ติดตามคดีแล้ว

ทางด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (กตช.) กล่าวในเรื่องดังกล่าวว่าขอ ให้ฟังเหตุผลก่อนว่าเป็นอย่างไร อย่าเพิ่งไป เขียนว่าเป็น “ครูแพะ” หรือตัดสินทันทีว่าใคร ผิดใครถูกแม้เขาได้รับโทษจำคุกไปแล้ว แต่ก็ ต้องไปคู่สำนวน พยานหลักฐานหรือพยาน บุคคลว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าพิสูจน์ได้ว่านาง จอมทรัพย์เป็นฝ่ายถูกก็ต้องได้รับการเยียวยา อย่างเหมาะสม และกลับไปปรับราชการครุต่อไป นอกจากนี้อย่าสร้างกระแสกล่าวโทษตำรวจ เนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใด ๆ จึงต้อง รอให้ตัดสินชัดเจนว่าเป็นแพะหรือแกะ ไม่ใช่ อะไร ๆ ก็ไปกล่าวหาตำรวจทั้งหมด.

	<b>MATICHON</b> INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ข่าว <b>ผู้คัดการรายวัน</b>	
Date : 18 ส.ค. 2560	Page : ๖	No :



ขวัญใจเสื้อแดง - ม.ล.มิ่งมงคล ไสยกุล หรือ หม่อมเต่านา (ขวา) ไปให้ปากคำตามที่ ศาลฎีกา  
 แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีมีพฤติกรรมอาจเข้าข่าย  
 คุกคามข่มขู่ พนักงานอัยการ ในคดีที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  
 กรณีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการจำนำข้าว ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา  
 ทางการเมือง วานนี้ (17 ม.ค.)

Source :

ไทยโพสต์

Date : 18 ส.ค. 2560 Page :

1/8

No :

# หมายจับอีก 2 อดีตนายกรัฐมนตรี รัฐชิงชัย 'สมิธ' มอบตัว

กรุงเทพฯ • "ป้อม" เรียกฝ่ายความมั่นคง ถกคดีอัมมชโย "สุวพันธุ์" ซึ่งส่งสัญญาณ อดีตนายกรัฐมนตรี จะออกมามอบตัวหรือจะให้ดีเอสไอบุกจับ "ศรีวรารักษ์" เผย ศาลอนุมัติหมายจับเพิ่ม 2 สวจากงานบิน ข้อหาอั้งยี่ ซ่องโจร

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเรียกฝ่ายความมั่นคงเข้าพบเมื่อวันอังคาร ถึงความคืบหน้าเรื่องการดำเนินคดีกับพระอัมมชโย อดีตนายกรัฐมนตรีว่า ยังไม่มีอะไรที่

ฝ่ายความมั่นคงมาพบในวันนี้ เพื่อถามว่า เดินหน้าไปได้แค่ไหน ทำอะไรไปบ้าง แต่ในที่ประชุมไม่ได้มีการหารือในเรื่องการบุกจับ และยังไม่มีการข่าวสารความคืบหน้า

ผู้สื่อข่าวถามว่า พระอัมมชโยยังอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าว ตัดตลกกว่า "เดี๋ยวนั่งเทียนดูก่อน แต่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้ว"

อย่างไรก็ตาม นายสุวพันธุ์ ต้นยุววรรณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตรได้เรียก

อ่านต่อหน้า 8